

## บทบรรณาธิการ

วารสารรัฐประศาสนศาสตร์ ฉบับนี้ ประกอบไปด้วยบทความทางวิชาการที่มีเนื้อหาหลากหลาย โดยมีบทความลงตีพิมพ์ทั้งหมด 5 บทความด้วยกัน เริ่มต้นด้วยบทความแรกในชื่อเรื่อง “How Dreams are Driven: An Analysis of Advocacy Coalition Framework on Khon Kaen's Light Rail Transit Project in Thailand” โดยผู้วิจัยคือ Suriyanon Pholsim และ Yushi Inaba ได้ใช้กรอบแนวคิดของการสร้างพันธมิตรในการขับเคลื่อนนโยบาย มาใช้เป็นกรอบในการวิเคราะห์ความสำเร็จในการขับเคลื่อนโครงการระบบขนส่งมวลชนแบบรางเบาในจังหวัดขอนแก่น ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาบทบาทของผู้มีบทบาทในการกำหนดนโยบายสามกลุ่มคือ กลุ่มผู้มีบทบาทหลักได้แก่ กลุ่มขอนแก่นพัฒนาเมือง ขอนแก่นทรานซิทีฟซิสเต็ม กระทรวงคมนาคม กระทรวงการคลัง และกระทรวงมหาดไทย และกลุ่มผู้มีบทบาทต่อรองเชิงนโยบาย ได้แก่ นักการเมืองระดับชาติ ตลอดจนกลุ่มผู้มีบทบาทสนับสนุนคือ ภาคประชาชนในท้องถิ่น และประชาชนโดยทั่วไป ผลงานชิ้นนี้จึงเป็นประโยชน์อย่างมากกับนักวิชาการและผู้กำหนดนโยบายที่สนใจด้านกระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะ

บทความชิ้นที่สอง เขียนโดย พิเชษฐ พิณฑอง และ พลภัทร บุราคม เรื่อง “การวิเคราะห์การกระจายผลประโยชน์ของนโยบายการรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ด้วยยาต้านไวรัสในประเทศไทย” บทความวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการกระจายผลประโยชน์ของนโยบายการรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ด้วยยาต้านไวรัส เพื่อให้ทราบว่าผู้ป่วยที่มีระดับรายได้แตกต่างกัน สามารถเข้าถึงยาต้านไวรัสได้อย่างเท่าเทียมกันมากน้อยเพียงใด จากการศึกษาข้อมูลผู้ได้รับยาต้านไวรัสเอชไอวีใน 13 พื้นที่บริการทางสาธารณสุข ครอบคลุมทุกภูมิภาคในประเทศไทย โดยมีจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา 665 คน พบว่าการกระจายผลประโยชน์ของนโยบายยาต้านไวรัสในกลุ่มผู้ป่วยที่ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) มีลักษณะที่ผู้ป่วยที่มีฐานะยากจนจะสามารถเข้าถึงยาต้านไวรัสได้ไม่แตกต่างไปจากผู้ป่วยที่มีฐานะทางการเงินดี ดังนั้น ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าจึงเป็นระบบที่ช่วยสร้างความเท่าเทียมกันของผู้ป่วยในการเข้าถึงยาต้านไวรัส แต่อย่างไรก็ตาม ในกรณีของผู้ป่วยที่ใช้สิทธิประกันสังคมและสิทธิข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ ประโยชน์จะตกกับผู้มีรายได้ปานกลางและสูงเป็นหลัก โดยผู้ได้รับประโยชน์จากยาต้านไวรัสมักเป็นผู้ป่วยที่มีรายได้ปานกลางและรายได้สูงเป็นหลัก ผู้วิจัยจึงได้เสนอแนวทางการลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงยาต้านไวรัส บทความชิ้นนี้จึงเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้สนใจด้านนโยบายสาธารณสุขและการประเมินนโยบายสาธารณะ

บทความที่สามเป็นผลงานวิจัยของ Thalinee Sangkachan เรื่อง “Open Government Data: The Key to Promoting Public Participation, and Fighting against Corruption” บทความชิ้นนี้เป็นผลงานวิจัยเชิงปริมาณ โดยเป็นข้อมูลแบบ cross-national study ของ 113 ประเทศ เพื่อศึกษาผลกระทบ

ของระดับการเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐที่มีต่อการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและการเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมคอร์รัปชัน จากการศึกษาพบว่า ข้อมูลเปิดของภาครัฐมีความสัมพันธ์ในทิศทางบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และสามารถเพิ่มพูนความพยายามในการควบคุมคอร์รัปชันของประเทศ การศึกษาดังกล่าวนี้อาจเป็นประโยชน์โดยเฉพาะกับผู้สนใจด้านนโยบายคอร์รัปชัน ตลอดจนผู้ที่สนใจเกี่ยวกับ open government data

บทความที่สี่เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของจังหวัด ผ่านกระบวนการสร้างตราสินค้า การสร้างบรรจุภัณฑ์ และการเล่าเรื่อง โดย ชวัลนุช พุฒวัฒน์ และ ปังปอนด์ รักอำนวยกิจ โดยงานวิจัยชิ้นนี้เป็นกรณีศึกษากลุ่มจังหวัด สามจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ยโสธร ศรีสะเกษ และอำนาจเจริญ ผลการศึกษาพบว่า ผลิตภัณฑ์ของแต่ละจังหวัดมีจุดที่ต้องพัฒนาปรับปรุงแตกต่างกันไป เป็นผลิตภัณฑ์บางชนิดควรเน้นการสร้างตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ขึ้นใหม่ ในขณะที่ผลิตภัณฑ์อื่นอาจเน้นไปที่การสร้างโลโก้ตราสินค้าและการบอกเล่าเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์ในแต่ละจังหวัด ดังนั้น แนวทางการเสนอแนะในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ของจังหวัด จึงควรให้ความสำคัญกับความแตกต่างในด้านต่าง ๆ เหล่านี้

บทความสุดท้าย บทความที่ทำ เรื่อง “ผลกระทบของความสามารถในการปรับตัวของธุรกิจและการจัดการความรู้ที่มีต่อผลประกอบการด้านการเงิน: กรณีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย” โดย เบญจมาศ ลักษณะนิยานนท์ และ เขมณัฐ ภูทองไชย เป็นการศึกษากลุ่มตัวอย่างธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จำนวน 117 แห่ง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 18 จังหวัด จากการศึกษาโดยใช้สมการโครงสร้างพบว่า ความสามารถในการปรับตัวของธุรกิจและความสามารถในการปกป้องความรู้ของธุรกิจ มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับผลประกอบการทางการเงินของธุรกิจ ส่วนการถ่ายโอนความรู้ไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติต่อผลประกอบการด้านการเงิน งานศึกษาชิ้นนี้ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์กับผู้สนใจด้านการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโดยทั่วไป

พลภัทร บุราคม  
บรรณาธิการ